

Số: 151/KH-THCSLN

Liên Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phòng, chống lụt, bão và dạy học trực tuyến năm học 2024-2025

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 3037/SGD&ĐT-GDPT ngày 04/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; công văn số 926/GDDĐT-THCS ngày 05/9/2024 của phòng GD&ĐT Thanh Trì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 cấp THCS;

Thực hiện Công văn số 1928/UBND-GD&ĐT ngày 06/9/2024 của UBND huyện Thanh Trì về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi) trên địa bàn huyện Thanh Trì; Công văn số 929/GDDĐT ngày 5/9/2024 của Phòng GD&ĐT về việc tập trung chủ động ứng phó với cơn bão số 3;

Trường THCS Liên Ninh xây dựng kế hoạch phòng chống lụt, bão, ứng phó với cơn bão số 3 và Kế hoạch dạy học trực tuyến như sau:

I. Đặc điểm, tình hình

Trường THCS Liên Ninh đóng trên địa bàn xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội với diện tích 9.763,4m². Trường được thành lập tháng 3/1961, ban đầu là trường chung của hai cấp học “*Trường cấp 1,2 Liên Ninh*”. Năm 1986 tách riêng hai cấp học song vẫn chung cơ sở vật chất. Năm 2010, trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia và được công nhận lại năm học 2016, 2022.

Trường có đặc thù riêng biệt - được xây dựng giữa đầm, xung quanh là ao hồ, trường được xây trên nền đất mượn nên ảnh hưởng đến CSVC: nền nhà bị lún sụt, tường nứt vỡ, hàng năm nhà trường phải thường xuyên rà soát, sửa chữa nhỏ để đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV và học sinh.

Hiện nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trường THCS Liên Ninh bị ngập úng không triển khai được việc thực hiện giảng dạy và học tập trực tiếp cho CBGV, NV nhà trường.

II. MỤC ĐÍCH

Công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai được xác định trên cơ sở phòng ngừa là chủ yếu, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học...do thiên tai, bão, lũ gây ra, góp phần ổn định trường lớp, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Dạy học trực tuyến giúp nhà trường linh động trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

Việc tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại trường THCS Liên Ninh trong thời gian học sinh không thể đến trường để học tập do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đảm bảo học sinh được học tập chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học phòng chống lụt, bão.

III. YÊU CẦU

Nhà trường thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phân công CBGV, NV trực trường để có thể tiếp nhận, xử lý các công văn phòng chống bão lụt, thiên tai của Ban chỉ đạo các cấp, kịp thời có phương án phòng chống lụt, bão, thiên tai.

Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm học 2024 - 2025 do Hiệu trưởng là trưởng ban.

CBGV, NV nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chính quyền, các cơ quan chức năng trong trường hợp có lụt, bão và thiên tai. Đồng thời tích cực tham gia công tác khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra.

Duy trì tốt khâu thông tin liên lạc đến Phòng GD&ĐT Thanh Trì, UBND xã Liên Ninh trong mọi trường hợp có thiên tai.

IV. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo của nhà trường

Tuyên truyền tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh công điện, công văn của các cấp về chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

Tuyên truyền tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về các khuyến cáo cơn bão số 3.

Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống bão và triển khai tới CBGV, NV, phụ huynh học sinh toàn trường.

Phân công các đ/c trong BGH cùng tổ bảo vệ trực cơ quan 24/24 trong thời gian có bão đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời.

Tuyên truyền tới 100% CBGV, NV và các bậc phụ huynh, học sinh theo dõi về diễn biến cơn bão số 3 để có phương án đề phòng.

2. Các biện pháp đã triển khai

Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm học 2024-2025 do Hiệu trưởng là trưởng ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kế hoạch đến từng CBGV, NV.

Chỉ đạo các lớp, các giáo viên, nhân viên khi tan học chốt, khoá, buộc tất cả các cửa sổ, cửa chính của lớp học, phòng chức năng; tắt các hệ thống điện tại lớp học, phòng chức năng để đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo tổ bảo vệ đi kiểm tra các lớp học và tắt toàn bộ hệ thống điện của nhà trường, gia cố chằng kéo cửa lớp, cửa sổ tại các phòng học, phòng chức năng.

Chặt, tía tất cả các cây xanh trong sân trường và ngoài cổng trường, di chuyển hết các chậu cây cảnh, chậu hoa vào khu vực hành lang.

BGH cùng tổ bảo vệ kiểm tra sát sao các lớp học, các phòng chức năng, ứng trực đầy đủ trong thời điểm xảy ra cơn bão.

Huy động 100% CBGV, NV, bảo vệ, lao công đến để lao động, tổng vệ sinh, khắc phục sau bão.

BGH nhà trường kết hợp với các cấp để khắc phục các hậu quả sau bão.

3. Các sự cố thiên tai xảy ra và công tác chủ động ứng phó

3.1. Sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn trường học

+ Số cây xanh bị đổ, bật gốc: 09

+ Tường rào: 35m bị đổ và dãy tường bị nghiêng nứt, nền gạch sát chân tường bị lún sụt nhiều gây mất an toàn.

+ 02 nhà vệ sinh học sinh bị sập trần nhựa; 24 bảng biểu bị bung, rách, rơi gãy; 12 kính tủ PCCC vỡ, hỏng 13 đèn PCCC, 10 biển treo thoát hiểm rơi vỡ, 06 tấm nhựa mái bể bơi hỏng.

3.2. Công tác chủ động ứng phó khắc phục các sự cố thiên tai xảy ra

Báo cáo UBND huyện Thanh Trì, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, UBND xã Liên Ninh về việc cây xanh bị đổ, bật gốc, gãy cành và bị nghiêng, tường rào bị đổ (phía sau là hồ nước gây mất an toàn cho GV, HS).

Thuê thợ cắt cây xanh bị đổ gãy từ 8h00 ngày 08/9/2024; chỉ đạo 100% CBGV, NV 13h30' có mặt tại trường để lao động, tổng vệ sinh, khắc phục sau bão.

Thuê thợ đến làm lại bảng biểu bị hỏng, lắp hàng rào phía sau trường, làm biển báo để đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV và học sinh khi trở lại trường học.

3.3. Triển khai dạy học trực tuyến

Với đặc thù riêng biệt của nhà trường (xung quanh là ao hồ đầm) nên do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước từ ao hồ đầm tràn vào ngập toàn bộ sân trường, đường đi vào trường nên CBGV, NV và học sinh không thể đến trường dạy và học trực tiếp. Nhà trường đã báo cáo Phòng GD&ĐT Thanh Trì, UBND xã Liên Ninh về việc cho HS tạm dừng đến trường, xây dựng kế hoạch chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

- Thời gian học: Từ thứ Tư, ngày 11/9/2024 đến khi nước rút, CSVC đảm bảo an toàn cho CBGV, HS.

- trong thời gian khắc phục hậu quả của cơn bão số 3:

+ Chỉ đạo GVCN thông tin tới HS, CMHS về hình thức dạy học trực tuyến; GVBM các lớp gửi đường link để HS tham gia học trực tuyến qua zoom theo TKB của nhà trường.

+ Yêu cầu 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định trong quá trình dạy học trực tuyến, đảm bảo học sinh được học tập chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học phòng chống lụt, bão.

+ Quán triệt học sinh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động học tập theo yêu cầu của GV, hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

+ Phụ huynh học sinh có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát tạo điều kiện cho học sinh tham gia quá trình học tập trực tuyến; phối hợp với nhà trường, giáo viên quản lý, đôn đốc học sinh học tập tại nhà; thông tin tới GVCN nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình học trực tuyến.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống lụt, bão và kế hoạch dạy học trực tuyến của trường THCS Liên Ninh trong thời gian ứng phó với cơn bão số 3 năm học 2024 - 2025.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thanh Trì (để báo cáo);
- CBGV, NV (để thực hiện);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Bích Hạnh